

Ngàn Truyện Cười Đủ Loại

Lời Cầu Nguyện Của Người Đàn Ông

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !
Con cày hai dzóp hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời
Trước đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi... tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?
Chúa ơi ! con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm, hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu.

Lời cầu nguyện trên đây đã tới tai Chúa, nhưng Chúa ở Thượng Giới bận lắm, vì phải lo giải quyết những nỗi khổ của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai .v...v... Nạn nhân của Vợ chỉ là chuyện nhỏ cá nhân, giao cho phụ tá, cấp dưới nơi Trung Giới tập sự giải quyết.

Ta là Tiểu Thánh dưới Trời,
Nghe con cầu nguyện, đôi lời với con:
Tại người ham thích gái non,
Giá này phải trả, sao còn than van ?
Việc chi phải trốn xa nàng,
Nghe ta mách bảo vài hàng khuyên răn,
Nếu nàng mua sắm lãng nhãng,
Người chôm re-ceipts, re-fund lại tiền.
Hể nàng lớn tiếng liên miên,
Bông gòn tai nhét, ngồi thiền là xong.
Nồi, niêu, chén, đĩa... cả chồng,
Rửa chi cho mệt, bỏ trong free-zer,
Ngày mai xài tiếp tinh bơ,
Đỡ hao tiền nước, khỏi nhờ xà bông.
Nàng mà ồng ẹo... với chồng,
Mười ngày chẳng tắm, nàng không quấy rầy.
Nợ nần lỡ đã chất đầy,
Người khai bankrupt, chóng chầy cũng qua.
Kiếp sau nhớ chọn gái già,

Vợ cứng chồng trẻ như là cứng con.
Thân người nay đã mãi mòn,
Sống hết xí quách; chết còn Chúa lo.
Người khôn có vợ được nhờ,
Kẻ ngu có vợ thành bò, thành trâu.
Động lòng người đã nguyện cầu,
Mấy lời khuyên bảo giải sầu cho người.

Có ba ông bạn trung niên đi câu cá. Đang khi ngồi câu cá trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ thì bỗng dưng Chúa Giêsu xuất hiện và đi đến bên cạnh thuyền. Vui mừng vì được gặp Chúa, ông thứ nhất lên tiếng:

- Thừa Chúa con bị đau lưng từ khi đi lính ở Việt Nam vì miếng lụa đâm đâm vào, xin Chúa chữa cho con.
- Chúa Giêsu mỉm cười và đưa tay chạm vào lưng ông này. Thế là chứng đau lưng biến mất. Ông thứ hai thì bị cận thị rất nặng, nên đeo kính dày cộm và gặp khó khăn khi đọc sách cũng như khi lái xe. Ông cũng xin Chúa chữa cho ông. Chúa Giêsu cầm lấy chiếc kính của ông quăng xuống nước, rồi Người đưa tay chạm vào mắt ông. Thế là ông trông thấy rõ ràng như chưa bao giờ bị cận thị. Sau đó, Chúa Giêsu quay sang ông thứ ba, nhưng ông này đã vội xua tay, từ chối:
- Xin Chúa đừng đụng đến con! Con đang lãnh tiền trợ cấp xã hội dành cho người tàn tật!

Chuyện xảy ra tại một trường đại học. Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,

- Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?

Một nam sinh bước lên. Giáo sư nói,

- Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ.

Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...

Giáo sư nói:

- Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!

Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm. Giáo sư lại nói:

- Em hãy xoá thêm một người nữa!

Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp. Giáo sư nói tiếp:

- Em xoá thêm tên một người nữa đi. Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời.

Chàng trai lại xoá tiếp..... Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba tên: bố mẹ, vợ, và con. Cả giảng đường im phăng phắc, Mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi !!

Giáo sư bình tĩnh nói tiếp :

- Em hãy xoá thêm một tên nữa!

Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn... anh đưa viên phấn lên... và gạch đi tên của bố mẹ! Tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai.

- Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!

Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai... Và anh bật khóc thành tiếng, đáng điệu vô cùng đau khổ. Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi:

- Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất?

Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời. Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:

- Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!

Nói xong rồi chàng trai quay sang nói nhỏ vào tai vị giáo sư:

- Thừa thầy con phải nói như vậy là vì con vợ của con đang ngồi bên dưới ... không nói như vậy thì chỉ có chết với nó, xin thầy thông cảm giùm con.

Vị giáo sư cười như mếu:

- Thầy cũng chẳng khác gì con!

Một anh lái lợn gánh lợn con ghé vào quán ăn đầu làng để nghỉ chân. Nơi đây, anh nghe đồn cuối thôn có một chị xồn xồn hết mực trung trinh thờ chồng đã nhiều năm, nhưng tánh tình có phần keo kiệt. Anh bán lợn quyết định ghé thăm để thử thời vận...

“Dạ, chào bà, tôi có nhiều lợn con tốt giống, mời bà mua giùm...”

“Lợn của anh bán ra sao đấy?”

“Dạ \$100 một con”

Sau khi xem qua bà xồn xồn bảo:

“Gì mà đắt thế?”

Anh bán lợn nhìn bà ta rồi nói :“Thôi thì bà cho tôi sờ chỗ ấy một cái, tôi sẽ biếu bà một con.”

Chị xồn xồn đỏ mặt, nghĩ :

”Mình thử tiết thờ chồng bấy lâu nay chắc cũng đủ rồi, để cho thằng bán lợn này sờ một cái cũng chẳng sao, sau đó mình có con lợn để nuôi...Mà nó chỉ có sờ thôi chẳng mất mát gì...”

Nghĩ thế chị đồng ý ngay.

Anh bán lợn sờ sờ vuốt vuốt một lúc rồi rút tay về, và bế một con lợn trao cho bà ta.

Sau đó anh nói :“Nếu chị nuôi chỉ có một con, đến đêm nó buồn nó sẽ kêu ầm lên thì mệt lắm, thôi thì cho tôi để sâu vào chùng một lóng tay, chỉ một lóng tay thôi không hơn, tôi tặng chị thêm một con nữa.”

Chị xồn xồn đỏ cả mặt nghĩ:

”Cái tên này ghê thật, để cho sờ là đã quá lắm rồi, bây giờ lại còn đòi chọc vào nữa”

Anh bán lợn nói thêm:

”Hứa thật đấy chỉ ấn vào một lóng tay thôi.”

Chị nghĩ :

”Cho nó sờ, bây giờ cho nó ấn vào một lóng tay chắc chẳng sao, sau đó mình có thêm một con lợn nữa, thôi kệ...”

Thế là sau vài giây, chị xồn xồn được thêm một con lợn con để nuôi. Chị nhìn hai con lợn con sung sướng ra mặt.

Anh bán heo nhìn chị rồi lại nói :

”Nếu chị để cho tôi ấn sâu thêm một lóng tay nữa tôi tặng chị thêm một con nữa:

Chị xồn xồn ngần ngại ái ngại, anh bán lợn lại nói:

”Tôi chỉ xin thêm một lóng tay thôi mà, không sao đâu, Của chị vẫn còn nguyên, mà lại có thêm con lợn nữa để nuôi...”

Chị xồn xồn giao hẹn:

”Chỉ một lóng tay nữa thôi đấy nhé!”

Thế là chưa đầy một phút anh bán lợn con mắt to thêm một con nữa.

Anh nhìn gánh heo chỉ còn có mỗi một con, anh lại bảo rằng:

”Bây giờ tôi chỉ còn có mỗi một con, muốn gánh đi cũng khó, hay là chị cho tôi ấn hết vào rồi tôi rút ra ngay, sau đây chị có cả 4 con?”

Chị xồn xồn nghĩ:

”Mình cho nó sờ, rồi cho nó ấn vào 1 lóng tay, rồi hai lóng tay,thêm một đoạn nữa chắc là chẳng sao.”

Nghĩ thế chị đồng ý ngay. Thế là loay hoay anh ấn hết vào và định rút ra thì chị ôm chặt lấy anh, không cho anh rút ra, anh la thất thanh:

”Ồi ời, tôi hết cả lợn con rồi, tôi không còn con nào nữa”

Anh đẩy chị ra, chị kéo anh vào dằng co một lúc chị bảo:

”Cứ để yên như thế thôi tặng lại anh một con”

Anh đồng ý để yên, vài giây xong rút ra, chị vội chụp lấy anh và kéo vào, anh lại rút ra, chị bảo:

”Để yên như thế tôi tặng anh thêm một con”

Dằng qua kéo lại một lúc, chuồng lợn của chị chẳng còn con nào....

Không mua gì trên e-Bay nữa! Tôi đã bị cú lừa đảo lần cuối cùng.

Tôi nhận được hàng đã đặt mua nhưng tôi không thể trả lại.

Tôi không cách nào để khiếu nại, thật là thất vọng.

Xin bạn vui lòng gửi tin này cho bạn bè để họ tránh bị dính chấu như tui ...

Hãy cẩn thận nếu bạn mua đồ trên e-Bay

Tôi đã bỏ ra 800 dollars để mua trên e-Bay một thiết bị cho dương vật lớn lên.

Những thằng lừa gạt

Chúng đã gửi cho tôi một kính lúp!